



HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) là một bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Hiện dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp, lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và ở mức rất cao tại Trung Quốc. Đến nay dịch bệnh đã diễn ra tại 31/31 tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc và đã lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Nước ta có đường biên giới dài, lưu lượng người qua lại, giao thương với Trung Quốc rất nhiều nên nguy cơ dịch bệnh này lây lan và có thể bùng phát là rất lớn. Căn cứ vào thực tế tình hình trong nước, chiều ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona. Tính đến ngày 04/02/2020 cả nước đã có 10 người dương tính với nCoV, trong đó có 03 người đã được điều trị khỏi; gần 90 trường hợp cách ly, theo dõi chặt chẽ; 270 trường hợp sức khỏe bình thường không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm nCoV. Đến thời điểm này, công tác phòng, chống dịch bệnh ở nước ta rất quyết liệt, chủ động, tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp nào nhiễm nCoV. Theo báo cáo của Sở Y tế, có 03 trường hợp trở về từ vùng dịch của Trung Quốc, trong đó có 01 trường hợp đã xác minh loại trừ vì đã qua trên 40 ngày; 01 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV và 01 trường hợp đã rời khỏi địa phương và đang được các ngành chức năng liên lạc, giám sát.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3027-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phòng,

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra và Kết luận của đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong cuộc họp trực tuyến tại hội trường 3A Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao ý thức chủ động tự phòng ngừa, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập, phòng chống lây truyền dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch xâm nhập, lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, đời sống nhân dân, tạo tâm lý tin tưởng trong các giai tầng của xã hội, không hoang mang, lo lắng và góp phần tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời phát hiện, phản bác, xử lý các đối tượng tạo tin đồn, có phát ngôn, đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin bịa đặt, xuyên tạc liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

- Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra phải bám sát các nội dung Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 và Chỉ thị 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3027-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra*; các văn bản của Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Thông tin & Truyền thông và các cơ quan có liên quan. Xác định công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, theo phương châm “bốn tại chỗ”¹.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh phải quan tâm, thường xuyên cập nhật tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị, lực lượng vũ

¹ (1) Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; (3) kinh phí tại chỗ; (4) nhân lực tại chỗ.